

สารพันปัญหา? สาระน่ารู้

ชัย เสดเดอร์ chai.n@thairath.co.th

■ ถนนพัง-หน่วยงานเมินซ่อม ถึง สารพันปัญหา ไทยรัฐ

ชาวบ้านบ้านหนองผักตบ ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแซว จ.ขอนแก่น เดือดร้อนเรื่องถนนหนทางเป็นอย่างมาก ในหมู่บ้านมีครัวเรือนที่อยู่อาศัยต้องใช้เส้นทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อมานาน ร้องเรียนไปหลายหน่วยงานก็ไม่ได้รับการแก้ไขให้ ผ่านมาหลายปีแล้วทุกอย่างยังเหมือนเดิม

โดยเฉพาะหน้าฝนน้ำขัง รถยนต์วิ่งลำบาก นักเรียนครูที่ต้องใช้เส้นทางนี้เดินทางจะไปโรงเรียนแต่ละวันรวมแล้วกว่า 200 คน ลำบากมาก ถนนที่พังมีหลายจุดตามถนนเข้าหมู่บ้าน เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง แคมไฟส่องสว่างก็ไม่มีพอ



ชาวบ้านเคยประสานให้ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองผักตบ ขอความช่วยเหลือไปยัง อบต.โนนสมบูรณ์ เรื่องก็เงียบหายไปเคยทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงหมวดการทางบ้านแซวเพื่อขอมหาभागีรถบรรทุกก็ไม่ได้รับการตอบรับ

วันนี้คนในหมู่บ้านต้องร่วมกันหาหินหาหินมากลบบไปตามขยดการกรมแต่ก็ทำให้จำกัลดเท่าที่ทำได้ จึงอยากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใส่ใจความ

ถนนหมู่บ้านพัง ร้องท้องถิ่น-หน่วยงาน มินซ่อม

เสียงสะท้อนสภาพบ้านเมือง ททท.บูม “365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน”

เดือดร้อนชาวบ้านด้วย.

ตัวแทนชาวบ้านเดือดร้อน

ตอบ คุณตัวแทนชาวบ้าน

ไม่รู้ว่ามีหน่วยงานรับผิดชอบปล่อยให้สภาพอย่างนี้ได้ยังไง ทั้ง อบต.หน่วยงานท้องถิ่นที่ใกล้ชิดปัญหามากที่สุดในพื้นที่อย่าง อบต.กรมทงหลวงชนบทกรมทงหลวงเอาทู่ไปนาเอาคาไปไร่หรือไป ประจําผลงานและความใส่ใจของทงหน่วยงานเหล่านี้ชัดเจน

จะร้องฝากไปถึงต้นสังกัดของแต่ละหน่วยงานก็จะข้ามหน้าข้ามตาต่อเมืองที่ดูแลพื้นที่จังหวัดไปเอาเป็นว่าฝากท่านผู้ว่าฯ “ไกรสร กองฉลาด” ผวจ.ขอนแก่น ประสานทุกฝ่ายเข้าไปช่วยแก้ปัญหาทันที หรือจะปล่อยให้ถนนพังๆ ประจําผลงานของทุกหน่วยงานกันแบบนี้ ก็ว่ากันไป!

ชัย เสดเดอร์

■ สภาพบ้านเมืองวันนี้ ถึง ชัย เสดเดอร์ สารพันปัญหา

ฉันอยากรู้อัจจะเมื่อไหร่จะตั้งรัฐบาลได้สักที ตอนหาเสียงก็แสนทรหดเหนื่อยกันจนได้แล้วก็มึนตึ๋นอีก เสียเวลาทำงานกันมาเยอะ ลุยงานกันเสียที่ย่างมาแต่แหงนหน้าดูฟ้าก็มองประชาชนเดินดินกันด้วยเงินทองหายากลำบากจริงรัฐสภาที่ทำงานก็สร้างใหญ่โตหลายหมื่นล้านมาทมาทำงานให้คุ้มเงินเดือนกันหน่อย

ความดีความซนมีมากหน่อย หรือคิดจะเป็นผู้แทนฯครั้งเดียวก็ไม่ว่ากัน วันหยุด วันแถม สมควรพอเสาร์-อาทิตย์ก็มาพอแล้ว ไม่รู้ว่าราชการทำงานกันก็ไม่มองที่ผ่านมามีแต่คนแก่ๆมาก คราวนี้คนหนุ่มไฟแรงแค่ 4 ปีทำเป็นตัวอย่างให้ดูหน่อย วันชดเชยหยุดเพิ่มเลิกเอะเผากรัฐดูแลชาวเล ช่วยคุ้มครองป่าจริงจึงตามคุณลองชุดดลกๆจะได้เก็บน้ำฝนได้มากขึ้นน้ำแล้งด้วย.

ฟ้าประทาน เมืองนครฯ

ตอบ คุณฟ้าประทาน

มาเป็นชุดๆ น่าจะมาจากผู้อาวุโสผ่านพบประสบการณ์มากมาย สะท้อนภาพรวมของบ้านเมืองที่กำลังประสบพบเจอกัน ทั้งปัญหาการตั้งรัฐบาล การทำงานของ สส. ระบบราชการ วันหยุด และ นานาปัญหา เป็นเสียงบ่นที่เชื่อว่าหลายเรื่อง

สอดคล้องกับเสียงของคนไทยในยามนี้เช่นกัน!

ชัย เสดเดอร์

■ “365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวัน”

น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ได้จัดทำโครงการ “365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน” เพื่อกระตุ้นฐานเศรษฐกิจท่องเที่ยวและเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยได้จัดทำเว็บไซต์นำเสนอคอนเทนต์สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล ประเพณี และกิจกรรมต่างๆ และจัดทำระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยวแต่ละราย



โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ อาทิ โรงแรมและที่พัก ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก แหล่งท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว สปา เสนอสิทธิพิเศษส่วนลดมากกว่า 200 รายการ และร่วมกับ KLOOK จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายรูปแบบ Joint Promotion ทำให้เกิดการเดินทางมากกว่า 40,000 คนต่อครั้ง

และยังมีการจัดกิจกรรมออนไลน์ รับสมัคร “นักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” โดยเปิดรับสมัครนักท่องเที่ยวที่มีใจรักในการทำคอนเทนต์ ด้วยรูปหรือถ่ายวิดีโอ มีผู้สมัครถึง 3,390 คน ภายหลังคัดเลือก คุณอภิชาติ พรหมทัพนธ์ หรือเจ้าของเพจ “เดอะแบก” นักท่องเที่ยวที่มีความหลงใหลในการ

ท่องเที่ยวและมีสไตล์เป็นของตนเอง

และยังมีกิจกรรมออนไลน์ “บูมทรัพย์ 365 วันมหัศจรรย์เมืองไทย” ขวนให้นักท่องเที่ยวตามหา มาสคอตน้องสุขใจ ตามสถานที่ท่องเที่ยว 77 จังหวัด เพื่อสแกน QR Code มีของรางวัล อาทิ สมุดเตอร์ โฟไฟฟ้า, Macbook, Iphone, Ipad วอยเซอร์ที่พก สิทธิพิเศษจาก KLOOK มีผู้เข้าร่วมมากมาย เกิดการท่องเที่ยว เกิดรายได้หมุนเวียนเศรษฐกิจ

ดูรายละเอียดได้ที่ www.tourismthailand.org/amazingthailand365 และ <https://youtube/IXWYUru68EA>

ชัย เสดเดอร์

chain@thairath.co.th